
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี ่ ประจําป พ.ศ. 25๖5 

การประชุมครั้งที่  ๑/25๖5 
วันจันทรที่  21  พฤศจิกายน  25๖5  เวลา  09.๓0 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 
------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 
1. นายสุระเดช        อังสุพันธโกศล ประธานสภาเทศบาล 
2. นายเชิด โปยขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นางสมแสง แข็งกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวลาน อัครบุญญานนท สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสิรภพ พิมพกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางสาวธนาทร มีกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางสาวพชัรินทร     หวังกองกลาง รองประธานสภาเทศบาล 
8. นางสนม แฝงดานกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายวิวัฒน ทรัพยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายปยพงษ ยอมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสงเสริม จันทรเรือง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวสมทรัพย จิตรกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑3. นางกุลสิร ิ เปรมกลาง เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมเขาประชุม 
ไมม ี

ผูเขารวมประชุม 
1. นางธนาพร   ศิริโภคานนท นายกเทศมนตรี 
2. นายเฉลิม อินทรกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นางสาํล ี สิทธิวีระกุล เลขานายกเทศมนตรี 
4. นายศิวกร สิทธิวีระกุล รองนายกเทศมนตรี 
5. นางสมพิศ  จงจิตรกลาง รองนายกเทศมนตรี 
6 นายดวงจันทร ผาสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
7. นางสาวนุชนาถ   ศรีโพธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
8. นางวิภา   ชัยเฉลียว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางสาววรรณภา ยิ่งยง หัวหนาฝายอํานวยการ 
10. นายอิทธิกร  สอพันคาํ หัวหนาฝายปกครอง 
11. นายประทีป     กุลสํานัก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
12. นายพสษิฐ ฐิติเมธีรัตน หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
13. นางสาวจุไรรัตน ลิ้มประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
14. นายสันต ิ มรกต ผูอํานวยการกองชาง 
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เริ่มประชุม   09.30  น. 
- เมื่อถึงเวลา  09.๓0  น.  นางกุลสิริ  เปรมกลาง  ปลัดเทศบาล  

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา  ตรวจนับจํานวนสมาชกิสภาเทศบาลตําบล
มะคา  ปรากฏวามีจํานวน  12  คน  เมื่อครบองคประชุมจึงเชิญ  นายสุระเดช  
อังสุพันธโกศล  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะคา จุดธูปเทยีน  บูชาพระรัตนตรัย  
เสร็จแลวทําหนาท่ีประธานในที่ประชุมและเปดประชุม   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   สวสัดีครับ  ทานนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  และทานผูมีเกียรติทุกทาน  วันนี้เปนวันเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา   

สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป  พ.ศ. 25๖5 การประชุมครั้งที่ ๑/25๖5  
ขณะนี้ มีสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
วาระที่ 1.1    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่ส่ี   

ประจาํป  พ.ศ. ๒๕๖5 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตาํบลมะคาอานประกาศสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตําบลมะคา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะคา  เรื่อง   เรยีกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5 

ตามมติสภาเทศบาลตําบลมะคา ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ  2565  กําหนดใหเริ่ม 
ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป  พ.ศ.  
๒๕๖5  ตั้งแตวันที่  1 พฤศจกิายน ๒๕๖5  เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน นั้น 

- อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
พุทธศักราช  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62  จึงใหเรียก 
ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5   
ตั้งแตวันที่  1 พฤศจิกายน ๒๕๖5  เปนตนไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน จึงประกาศ 
มาใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะคา 

ที่ประชุม    -    รับทราบ 

วาระที่  ๑.2    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ตามที่ นางธนาพร  ศริโิภคานนท ตําแหนง นายกเทศมนตรตีําบล 
ประธานสภาเทศบาล  มะคา  ไดรับการเลือกตั้งเม่ือวันที่  28  มีนาคม  2564  และไดแถลง 

นโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลมะคา  ในคราวประชมุสภาเทศบาล 
ตําบลมะคา สมัยสามัญ สมัยแรก  การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕64  เมื่อวันที่ ๑4 
พฤษภาคม  2564  ไปแลว นั้น 
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  -    อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ กําหนดให
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภาเทศบาลตําบลเปนประจําทุกป 

  -    บัดนี้ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  แลว ดังน้ัน จึงขอให
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได
แถลงไวใหที่ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคารับทราบตามระเบียบฯ ขอเรียน
เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   -    เรยีน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม  
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา ประชุมทุกทาน  ดิฉัน นางธนาพร  ศิริโภคานนท  นายกเทศมนตรีตําบลมะคา  

ไดแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลมะคา ตอสภาเทศบาล 
ตําบลมะคา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยยึดหลักการ "รวมคิด รวมทํา 
รวมตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ " เพื่อสรางความมั่นคงแข็งแรงใหกับสังคมใน
เขตเทศบาลตําบลมะคา ทิศทางการพัฒนาจะยึดความตองการของประชาชน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในแตละ
ขั้นตอนของการพัฒนา ประชาชนจะเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการ
บริหารงานโครงการ และจะปรับระบบการบริหารงานเทศบาลตําบลมะคา ไปสู
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) บนพื้นฐานของ
การมีสวนรวมของทกุฝายในสังคม  โดยมุงเนน 

    1. มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลตอ 
   สาธารณะได 
    2. มีความโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได รับรูไดในกระบวนการ 
   ตัดสินใจตาง ๆ 
    3. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมตรวจสอบฝายบริหาร 
   รวมจัดการสังคมในลักษณะประชาสังคม  
    4. สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รูหนาที่ของตนเอง 
   เคารพกฎหมายของสังคม 

นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตําบลมะคา จะมุงเนนใหความสาํคัญ
กับการทํางานเชิงบูรณาการในการประสานความสัมพันธ ความรวมมือจากทกุ
ภาคสวน ทุกระดับ เพื่อเสริมสรางรากฐานของสังคมในเขตเทศบาล ใหเมืองมี
ความสงบ สะดวก สะอาด และปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่
เขมแข็ง การบริหารดวยความซื่อสัตยสุจริต  ประชาชนมีคุณภาพที่ดี  ตาม
นโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลมะคา ดังนี้ 

1. นโยบายดานการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชวีิต   
         2. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

3. นโยบายดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. นโยบายดานการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน 
5. นโยบายดานการบริหารงาน 
 



4 
 

บัดนี้ ขาพเจา ไดดําเนินการและปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 , 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 , และระเบียบ กฎหมาย หนังสือขอสั่งการ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อพัฒนา แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลมะคา ตามสภาพปญหา  และความตองการของประชาชนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สิ้นสุดปงบประมาณแลว  ขาพเจา จึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสาร
ที่ทุ กท านได รับ ไปแล ว  และขอมอบหมายใหนายดวงจันทร   ผาสุ ข  
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  เปนผูอธิบายรายละเอียดใหท่ีประชุม
ทราบคะ 

นายดวงจันทร  ผาสุข   -    เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร   
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผม  

นายดวงจันทร  ผาสุข  ตําแหนง  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   
ไดรบัมอบมายจากทานนายกเทศมนตรีตําบลมะคา  ใหเปนผูชี้แจงรายละเอียด  
ในสวนของรายรับ-รายจาย และผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
2565 ของทานนายกเทศมนตรี  ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล 
ตําบลมะคา  ดังนี้ 

1. รายงานรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประมาณการรายรับตั้งไว  32,674,770  บาท 

-    รายรับจริง  32,301,982.72  บาท  ดังนี้ 
 1) หมวดภาษีอากร    57,734.69  บาท 
 2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรบัและใบอนุญาต  

  56,835.14  บาท 
      3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 448,379.91  บาท 
      4) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      4,358.83  บาท 
      5) หมวดภาษีจัดสรร      20,046,127.15  บาท 
      6) หมวดเงินอุดหนุน      11,688,547.00  บาท 
         -    รับจริงนอยกวาท่ีประมาณการไว   372,787.28  บาท 
         2. รายงานรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    -    ประมาณการรายจายตั้งไว  32,674,770  บาท 
    -    รายจายจริง  24,040,042.72  บาท  ดังน้ี 
 1) งบกลาง         5,232,714.32  บาท 
 2) งบบุคลากร       10,680,012.00  บาท 
 3) งบดําเนินงาน         6,385,964.44  บาท 
 4) งบลงทุน         1,114,530.00  บาท 
 5) งบเงนิอุดหนุน  626,821.96  บาท 
    -    รายจายนอยกวารายรับจริงทําใหมีเงินงบประมาณเหลือจาย   
         8,261,940  บาท 
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3. รายงานผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลมะคา  ดังนี้ 

         3.1  นโยบายดานการศกึษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต   
จํานวน  30  โครงการ  เงินงบประมาณ  6,949,890  บาท  

      -  ดําเนินการแลวเสร็จ  จาํนวน  23  โครงการ  เปนเงิน 
งบประมาณ  5,531,840.48   บาท 

      -  ไมไดดาํเนินการ  จํานวน  7  โครงการ  เปนเงนิ 
งบประมาณ  475,000   บาท 

         3.2  นโยบายดานเศรษฐกิจ จํานวน  2  โครงการ  เงินงบประมาณ  
52,000 บาท 

      -  ดําเนินการแลวเสร็จ  จาํนวน  2  โครงการ  เปนเงิน 
งบประมาณ  41,343   บาท 

             3.3  นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
จํานวน  2  โครงการ  เงินงบประมาณ  30,000  บาท 

      -  ไมไดดําเนินการทั้ง  2  โครงการ   
         3.4  นโยบายดานการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน  จํานวน 

27  โครงการ  เงินงบประมาณ  6,583,860   บาท 
-  ดําเนินการแลวเสร็จ  จาํนวน  12  โครงการ  เปนเงิน 

งบประมาณ  3,019,671.96   บาท 
-  ไม ไดดํ า เนินการ  จํานวน  8  โครงการ  เปนเงิน

งบประมาณ  1,660,400   บาท 
-   ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลใหกันเงินไป 

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน  3  โครงการ   เปนเงนิ 
งบประมาณ  225,300  บาท 

-   ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลใหขยายเวลาการ 
เบิกจายไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน  4  โครงการ   เปนเงิน
งบประมาณ  1,866,910  บาท 

    3.5  นโยบายดานการบรหิารงาน  จํานวน  54  โครงการ  เงิน
งบประมาณ  4,236,900  บาท 

-  ดําเนินการแลวเสร็จ  จาํนวน  38  โครงการ  เปนเงิน 
งบประมาณ  711,970   บาท    

-  ไมไดดาํเนินการ  จํานวน  8  โครงการ  เปนเงิน
งบประมาณ  482,500   บาท 

-   ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลใหกันเงินไป 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน  7  โครงการ  เปนเงิน
งบประมาณ  273,300  บาท 

-   ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลใหขยายเวลาการ 
เบิกจายไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน  1  โครงการ  เปนเงิน
งบประมาณ  2,500,000  บาท 
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     สรุปโครงการในปงบประมาณ 2565  จํานวนทั้งสิ้น  115  โครงการ   
เปนเงินงบประมาณ  18,266,050  บาท   

- โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน  75  โครงการ   เปนเงิน
งบประมาณ  9,361,045.44  บาท   

- โครงการที่ไมไดดาํเนินการ   จํานวน  25  โครงการ   เปนเงิน
งบประมาณ  2,647,900  บาท 

- โครงการที่กันเงินไปดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน               
10 โครงการ  เปนเงนิงบประมาณ  498,600   บาท 

- โครงการที่ขยายเวลาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน               
5 โครงการ  เปนเงินงบประมาณ  4,366,910   บาท 

-  เงินงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินโครงการทั้งสิ้น  
1,391,594.56  บาท 

ในจํานวนโครงการท่ีกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณนั้น ไดมีการ
ดําเนินการไปบางแลวแตยังไมแลวเสร็จ  และบางโครงการก็ไดทําสัญญากับ  
ผูรับจางไวแลว และจะไดเรงดําเนินการโดยเร็ว 

ผมขอสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ไวเพียงเทานี้ครบั 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ขอบคุณ  คุณดวงจันทรที่ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับ
ประธานสภาเทศบาล  ทราบ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม  

ที่ประชุม    -    ไมมี 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    เมื่อไมมีทานใดสอบถามหรือมีขอสงสัย  เปนอันวาสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลมะคา  รับทราบผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖5  ตามนโยบายการบรหิารที่นายกเทศมนตรีไดกลาวรายงานแลวนะครับ   

ที่ประชุม    -    รับทราบ 

วาระที่  1.3       การรับโอนพนักงานเทศบาล          
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    วาระที่ 1.3  การรับโอนพนักงานเทศบาล  ดวยเทศบาลตาํบลมะคา      
ประธานสภาเทศบาล  ไดรับโอนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3  ราย  ดังนี้ 

1) รองปลัดเทศบาล 
2) หัวหนาฝายอํานวยการ 
3) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
ขอใหพนักงานเทศบาลทั้ง  3  ทาน  ไดแนะนาํตัวใหที่ประชุมสภา 

เทศบาลตําบลมะคาทราบ  ขอเชิญครบั 

นางสาวจไุรรตัน  ลิ้มประเสรฐิ  -    เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล   คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน  นางสาวจุไรรัตน   

ลิ้มประเสริฐ  มาดํารงตาํแหนง  รองปลัดเทศบาล  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  
2565  มาจากเทศบาลตาํบลเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ยินดีท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีที่ 
เทศบาลตําบลมะคา  และขอฝากเนื้อฝากตัวดวยคะ  ขอบคุณคะ 
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นางสาววรรณภา  ยิ่งยง   -    เรียน  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
หัวหนาฝายอํานวยการ  เทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

ทุกทาน  ดิฉัน  นางสาววรรณภา  ยิ่งยง  ดํารงตาํแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ   
มารับตําแหนงเมื่อวันท่ี  17  ตุลาคม  2565  ยายมาจากเทศบาลตําบลบัลลังก   
อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ยินดีที่ไดรวมงานกับทุกทานคะ  ขอบคุณคะ 

นายพสษิฐ  ฐิติเมธีรัตน   -    เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ผม  นายพสษิฐ  ฐิติเมธีรตัน  ชื่อเลน ชื่อดิ่ง  

ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  มาดาํรงเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  
2565  ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆทานดวยครับ  ขอบคณุครบั 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ยินดีตอนรับทุกทานครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่   2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
วาระที่   2.1       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1    

ประจาํป พ.ศ. 2565  การประชุมครั้งที่ 1/2565   เม่ือวันที่  26  
กันยายน  2565   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ในวาระนี ้ผมจะใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลมะคา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป พ.ศ. 2565  การ 

ประชุมครั้งท่ี  1/2565  เมือ่วันจันทรที่  26  กันยายน  ๒๕๖5  ครบั              
ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบ 
ความถูกตองลวงหนาแลว  หากทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติม  โปรดยกมือขอ 
แกไขได ทั้งหมดมี  55 หนา ขอใหทุกทานรวมกันพิจารณาไปทีละหนา   
มีทานใดจะขอแกไข  สอบถามหรือไมครับ   

-    ถาไมมีการแกไขหรือสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากทุกทาน  
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  12  คน ถือวาครบองคประชุมครับ 

-    ทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป พ.ศ. 2565  การประชมุครั้งท่ี  1/2565  
เมื่อวันจันทรท่ี  26 กันยายน ๒๕๖5  โปรดยกมือครับ   

-    สมาชิกยกมือเปนเอกฉันท  ดวยคะแนน  11 เสียง  ประธานสภา 
    เทศบาล  งดออกเสียง  เปนอันวาที่ประชุมแหงน้ี มีมติรับรองรายงานการ 

ประชุมเปนท่ีเรียบรอย 

มติที่ประชุม                    - ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป พ.ศ. 2565   

การประชุม  ครั้งที่ 1/2565  เม่ือวันจันทรที่  26 กันยายน ๒๕๖5   

ระเบียบวาระที่  3   กระทูถาม 
- ไมมี   

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
- ไมมี   
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องที่เสนอใหม   
วาระที่ 5.1    ญัตติ  รางระเบียบสภาเทศบาลตําบลมะคา  วาดวยการดําเนินการของ 

ประชาชนในการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.  2565 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - ตอไปเปนวาระที่ 5.๑ ญัตติ เรื่อง รางระเบียบสภาเทศบาลตําบล  
ประธานสภาเทศบาล  มะคา  วาดวยการดาํเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ 

ทองถ่ิน พ.ศ.  2565  โดยมีหลักการและเหตผุลประกอบญัตติ  ดังน้ี 
หลักการ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  มาตรา  254  

บัญญัติใหประชาชนผูมีสิทธิเลอืกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีสิทธิ
เขาชื่อกันเพื่อเสนอขอบัญญัติไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
กฎหมายบัญญัติ   

เหตุผล 
เพื่อใหการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ

ทองถ่ิน  เปนไปตามพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  พ.ศ. 
2565  สภาเทศบาลตาํบลมะคา  จึงพิจารณายกรางระเบยีบสภาเทศบาล
ตําบลมะคา  วาดวยการดําเนนิการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน พ.ศ. 2565  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสรางความรับรูความเขาใจใน
การมีสวนรวมของประชาชนโดยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

ขอระเบียบฯ 
     อางถึงพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  พ.ศ. 2565   

มาตรา  9  วรรคสอง  บัญญัติไววา  จํานวนผูเขาชื่อยื่นคํารอง  หลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการย่ืนคํารอง  วิธีการประกาศเชิญชวน  และระยะเวลา
ดําเนินการของปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ประธานสภาทองถ่ินกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาทองถิ่น 

-   สําหรับรายละเอียดรางระเบียบสภาเทศบาลตําบลมะคา วาดวย
การดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.  
2565   ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบขอเชิญครับ 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   สําหรับระเบียบนี้ตองปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2560  มาตรา  254  และพระราชบัญญัติการเขาชือ่เสนอขอบัญญัติ 

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2565  ที่สภาทองถิ่นตองดําเนินการ  โดยระเบียบฉบับนี้ทาน 
ประธานสภาเทศบาล  เปนผูเสนอญัตติรางระเบียบสภาเทศบาลฉบับนี้ใหทุก 
ทานไดพิจารณา  ซึ่งรางระเบยีบสภาเทศบาลตําบลมะคา  วาดวยการ 
ดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565   
ฉบับนี้อยูในมือของทุกทานแลว  ดิฉันขออนุญาตอานรางทั้งหมดใหทุกทานได 
รับทราบและพิจารณา  ดังน้ี 
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ราง 
ระเบียบสภาเทศบาลตําบลมะคา  

วาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
พ.ศ.  2565 

----------------------------------------- 
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบสภาเทศบาลตําบลมะคา วาดวยการ

ดําเนินการของประชาชน ในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  พ.ศ.  2565 
อาศยัอํานาจตามมาตรา  9  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565  โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน ในการ
ประชุมสมัย          สมัยที่        ประจําป พ.ศ.        การประชุมครั้งที่  
เมื่อวันที่           เดือน    พ.ศ.           จึงใหกําหนด
ระเบียบสภาเทศบาลตาํบลมะคา วาดวยการดําเนินการของประชาชนในการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสภาเทศบาลตําบลมะคา  วาดวย
การดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  พ.ศ. 2565” 

ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  3  ในระเบียบนี้ 
“ขอบัญญัติทองถ่ิน”  หมายความวา  เทศบัญญัติ   
“ประธานสภาทองถ่ิน”  หมายความวา  ประธานสภาเทศบาล 
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ปลัดเทศบาล  

และใหหมายความรวมถึงเจาหนาท่ีของเทศบาล   ซึ่งปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสั่งใหเปนผูดําเนินการแทน 

“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ”   หมายความวา  ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

“ผูประสานงาน”  หมายความวา  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมี
สิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคํารองขอตอประธานสภาเทศบาล  ใหจัดทํารางขอบัญญัติ
ทองถ่ินหรือการเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ขอ  4  ผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นใด ประสงคจะใหเทศบาล
ตําบลมะคาดาํเนินการจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่นหรือดําเนินการเชิญชวนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง  ใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น  หรือใหดําเนินการทั้ง
สองกรณี  ใหผูเขาช่ือจํานวนไมเกินสิบคน  ยื่นคํารองวาประสงคจะใหจัดทําราง
ขอบัญญัติทองถ่ินหรือเชิญชวนใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินเรื่องใด
และหรือมีเนื้อหาอยางไร  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ  ชื่อสกุล  เลขประจําตัว
ประชาชน  และลายมือชื่อ  พรอมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผู
ประสานงานเพื่อประโยชนในการจัดทํารางขอบัญญัติแลว  ยื่นตอประธานสภา
เทศบาลดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  สื่ออิเล็กทรอ 
นิกส  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามแบบทายระเบยีบนี้ 

ใหประธานสภาเทศบาล  ตรวจสอบความถูกตองของคํารองตามวรรค
หนึ่ง หากตรวจสอบแลวเห็นวาไมถูกตอง  ครบถวน  ใหแจงผูประสานงานแกไข
ขอบกพรองดังกลาวโดยเร็ว  แตหากตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง  ครบถวน  ให
ถือวาวันท่ียื่นคํารองถูกตองครบถวนเปนวันรับคํารองขอและใหดําเนินการตอไป  



10 
 

ตามขอ 5  และใหประธานสภาเทศบาล  มอบหมายใหปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนนิการใหตามความประสงคของผูยื่นคาํรอง 

ขอ  5  ในการจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินใหปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่นโดยตองมีสาระสําคัญและเปนไปตามแบบที่
กําหนดในขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน  
ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีไดรับการรองขอตาม
ขอ  4  วรรคสอง  หากเห็นวาจะไมแลวเสร็จภายในระยะ เวลาดังกลาวใหปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอขยายระยะเวลาตอประธานสภาเทศบาล  ซึ่ง
ประธานสภาเทศบาลอาจจะขยายใหเปนกรณีไปก็ได  แตเมื่อรวมระยะเวลาที่
ขยายแลวตองไมเกินเกาสิบวัน  ท้ังนี้  การจัดทํารางขอบัญญัติ ทองถิ่นดังกลาว
ยังไมถือวามีผลเปนการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น  ตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

ขอ  6  เมื่อปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทํารางขอบัญญัติ
ทองถ่ินเสร็จเรียบรอยแลว ใหแจงผูประสานงานรับรางขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อไป
ดําเนินการเชิญชวนตอไป  หรือหากผูย่ืนคํารองประสงคใหเทศบาลดําเนินการ
เชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวให
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาเนนิการตามขอ  7 

ขอ  7  ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศเชญิชวน            
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น พรอมกับแนบราง
ขอบัญญัติทองถ่ิน  โดยเชิญชวนเปนการท่ัวไปผานทางหนังสือ  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือทางอื่น ๆ  พรอมระบุสถานท่ีจัดสงเอกสารและ              
ที่อยู  ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส  สื่ออิเล็กทรอนิกส  หรือระบบเทคโนโลยีอื่น 

ขอ  8  ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงคจะรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินสามารถสงหลักฐานการรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นโดยตองมี
หลักฐานแสดงชื่อ  ชื่อสกุล  เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมเขาชื่อ  
และขอความที่แสดงใหเห็นวาตนสมัครใจเขารวมในการเสนอรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินพรอมทั้งลงลายมือชื่อและสงไปยังสถานที่หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผู
เชิญชวนกําหนดไวในหนังสือเชิญชวนหรือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส 

การสงหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถสงไดดวยตนเอง  ทางไปรษณยี  
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน 

ขอ   9   ในกรณีที่ เทศบาลจัดใหมีการรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินผานระบบสารสนเทศ  ผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีประสงคจะรวมเขาชื่อเสนอ
รางขอบัญญัติทองถิ่นผานทางระบบสารสนเทศนั้น  ใหลงทะเบียนและยืนยัน
ตนกอนเขาสูระบบเพื่อรวมเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินโดยไมตองลง
ลายมือชื่อ 

ขอ  10  ผูมีสทิธิเลือกต้ังที่รวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน   มี
สิทธิถอนการรวมเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินไดกอนที่ผูมีสิทธิเขาชื่อจะ
เสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นตอ ประธานสภาเทศบาล 

การถอนชื่อจากการเปนผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน  ให
ทําเปนหนังสือซึ่งมีขอความแสดงช่ือ  ชื่อสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  และ



11 
 

ขอความที่แสดงใหเห็นวาตนเองประสงคจะถอนการรวมเขาชื่อ เสนอราง
ขอบัญญัติทองถ่ินฉบับใด  พรอมลงลายมือชื่อ  และสงใหเทศบาลดวยตนเอง
ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การถอนชื่อจากการเปนผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินตาม
ขอ  9  ใหเขาสูระบบการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน  เพ่ือยืนยันตัวตนทํารายการถอนช่ือ 

ขอ   11   เมื่อเทศบาลไดรับ และรวบรวมหลักฐานการเขาชื่อของผู
รวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน  และมีผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาตามที่กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน  กําหนดใหเทศบาลออกหนังสือรับรองความถูกตอง  ครบถวนของ
จํานวนผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นใหผูประสานงานเพื่อไป
ดําเนินการตามมาตรา  8  แหงพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2565  ตอไป 

ขอ  12  ใหประธานสภาเทศบาลรักษาการตามระเบียบนี้ 

    -   จึงขอเสนอรางระเบียบสภาเทศบาลตําบลมะคา  วาดวยการ 
   ดําเนนิการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565   
   ตอสภาเทศบาลตําบลมะคา  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยประธานสภา 
   เทศบาลเปนผูประกาศใชระเบียบน้ี  แบบตาง ๆ ที่แนบทายระเบียบ เปนราง 
   ใหทุกทานไดพิจารณา 
    ระเบียบฉบับนี้เปดใหโอกาสทองถิ่นที่จะดําเนินการจัดทํากฎหมายของ 
   ทองถ่ินเอง  แตจะตองอยูในอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลมี 
   อํานาจหนาที่อะไรบางที่จะตองดาํเนินการใหสอดคลองกัน ก็รวมกันเขาชื่อ 
   เสนอขึ้นมา  ผูที่มีสิทธิเขาชื่อไดตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  และตองอยูในพื้นที่ 
   ยื่นเขาชื่อไมเกิน 10 คน  ย่ืนตอประธานสภา  เมื่อประธานสภาตรวจสอบแลว 
   เห็นวาเน้ือหาถูกตอง  และไมขัดตอระเบียบกฎหมายก็ดําเนินการในขั้นตอน 
   ตอไป  เมื่อตรวจสอบความถูกตองแลวจะตองใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อวาเห็น 
   ดวยหรือไมเห็นดวยกับเรื่องที่มีการเขาชื่อเสนอมานั้น  การประชาสัมพันธการ 
   เขาชื่อแตละเรื่อง  ผูประสานงานจะเปนผูดําเนินการเอง  หรือจะใหเทศบาล 
   เปนผูดําเนินการประชาสัมพันธใหก็ได  มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องนี้  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย ผมขอมติประชุม
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด  เห็นชอบรางระเบียบสภาเทศบาลตําบลมะคา   
     วาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.  
     2565  โปรดยกมือครับ        

ที่ประชุม      - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง ประธานสภาเทศบาล 
    งดออกเสียง   
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มติที่ประชุม                           - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเปนเอกฉันท  ดวยคะแนนเสียง   
     11  เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง  เห็นชอบรางระเบียบสภา 
     เทศบาลตําบลมะคา  วาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อ 
     เสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2565 

วาระที่ 5.2    ญัตติ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนาม (กองชาง) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ตอไปเปนวาระที่ 5.2  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง   
ประธานสภาเทศบาล  คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนาม  (กองชาง)  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรตีําบล 
มะคา  เสนอญัตตติอสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   -   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา ทุกทาน  ดิฉัน ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนมุตัิแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โครงการ            
จัดซือ้ครุภัณฑสนาม  ของกองชาง  จาํนวน  1 รายการ  ซึง่จะขออนุญาตให
ผูอํานวยการกองชาง  เปนผูอานญัตติและชี้แจงใหท่ีประชุมพิจารณาคะ 

นายสันติ  มรกต     -   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตร ี คณะ 
ผูอํานวยการกองชาง  ผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และทานผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผม 

นายสันติ  มรกต  ตาํแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  ขออนุญาตอานญัตติ   
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนาม (เตน็สนาม)   
โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบญัตติ  ดังนี้ 
 หลักการ 
 ดวยกองชาง  เทศบาลตําบลมะคา  มีความประสงคจะขอแกไข 
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป  2565  หมวดคา 
ครุภัณฑ  ประเภทครภุัณฑสนาม  เต็นสนาม  งบประมาณตั้งไว  108,000   
บาท  อางถึง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยวิสามัญ  สมัย 
ที่ 1  ประจาํป พ.ศ. 2565  การประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันจันทรที่  26  
กันยายน 2565  เวลา  13.30 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 
 เหตุผล 

     ตามรายงานการประชุมสภาทีอ่างถึง  มีมติประชุมใหกองชาง   
เทศบาลตําบลมะคา  จัดซื้อครุภัณฑสนาม  เต็นสนาม  จํานวน  3  หลัง ๆ ละ 
36,000  บาท  เปนจาํนวนเงินท้ังสิ้น  108,000  บาท   

ในการนี้  กองชาง  เทศบาลตาํบลมะคา  จึงมีความประสงคขอแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบลงทุน  หมวดคาครภุัณฑ  ประเภทครุภัณฑสนาม  จํานวน  1  
รายการ ไดแก  เต็นทสนาม  จํานวน  3  หลัง ๆ ละ  36,000 บาท  
งบประมาณตั้งไว  108,000  บาท  เนื่องดวยรายละเอียดคุณลักษณะ             
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ของครุภัณฑสนาม  เต็นสนามมีความคาดเคลื่อนผิดจากความเปนจริง  ขนาด
เสนผานศูนยกลางไมไดขนาดตามที่หาไดในทองตลาด  

ขอความเดิม 
     กองชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไป 

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท 
ครุภัณฑสนาม  จํานวน  1  รายการ ไดแก  เตน็ทสนาม  จํานวน  3  หลัง ๆ  
ละ  36,000 บาท  งบประมาณตั้งไว  108,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ 
ดังน้ี 

- เต็นทผาใบแบบโครงหลังคาโคง  ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  4  เมตร  
3  หอง    

- โครงเหล็กกัลปวาไนท  เสนผาศูนยกลาง  2 นิ้ว  สูงไมนอยกวา  
2.4 เมตร 

- โครงสรางเหล็กหลังคาแบบโคง  เสนผาศนูยกลาง  1 นิ้ว  สูงไมนอย
กวา  1.4 เมตร 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2934 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

- เปนครภุัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และ
เทศบาลมีความจําเปนที่จะตองซื้อในทองถ่ินโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 
2552 

ขอความใหม 
     กองชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไป 

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท 
ครุภัณฑสนาม  จํานวน  1  รายการ ไดแก  เตน็ทสนาม  จํานวน  3  หลัง ๆ  
ละ  36,000 บาท  งบประมาณตั้งไว  108,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ 
ดังน้ี 

- เต็นทผาใบแบบโครงหลังคาโคง  ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  4  เมตร  
3  หอง    

- โครงเหล็กกัลปวาไนท  เสนผาศูนยกลาง  1.4 นิ้ว  สูงไมนอยกวา  
2.4 เมตร 

- โครงสรางเหล็กหลังคาแบบโคง  เสนผาศนูยกลาง  1 นิ้ว                   
สูงไมนอยกวา  1.4 เมตร 

- วัสดุที่ใชตองเปนวัสดุใหมทั้งหมด 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2934 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

- เปนครภุัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และ
เทศบาลมคีวามจําเปนที่จะตองซื้อในทองถ่ินโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 
2552 

ระเบียบ 

    การแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป  
2565 ครั้งนี้  เปนอํานาจอนมุตัิของสภาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  
2563  ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2563  หมวด 4  การโอนและแกไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ 30  

     จึงนําเรียนเพื่อโปรดพิจารณาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 
    พิจารณาอนุมัติตอไปครบั 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณ ทานผูอํานวยการกองชาง ครบั  
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย ผมขอมติประชุม
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด  อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ 
     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โครงการจัดซื้อ 
     ครุภัณฑสนาม (เต็นสนาม) ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครบั        

ที่ประชุม      - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง ประธานสภาเทศบาล 
    งดออกเสียง   

มติที่ประชุม                           - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเปนเอกฉันท  ดวยคะแนนเสียง   
     11  เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง  อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง 
     คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
     โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนาม (เต็นสนาม) 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ตอไปเปนวาระเรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกฯทานใดเสนออะไรเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  ขอเชิญครับ 

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -   ขอทราบรายละเอียดการดําเนินงานถนนสวุรรณฉวีคะ  
รองประธานสภาเทศบาล    
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นายสันติ  มรตก    -   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  
ผูอํานวยการกองชาง    และสมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตรายงานความคืนหนาโครงการกอสราง 

ถนนสุวรรณฉวีครับ  ตอนนี้ไดทําการสํารวจเปนที่เรียบรอยแลว  ความยาว 
ถนน  700 เมตร  เสริมผิวจราจรกวาง  6  เมตร  และมีโครงการเพิ่มอีก              
2 ชวง คือโครงการกอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางละ 1 เมตร  ทั้ง 
หัวทายถนน  ชวงที่ 1 ความยาว  267 เมตร  ชวงที่ 2 ความยาว 248 เมตร 

    เสริมไหลทางเปนคอนกรีตไปกอน  งานแอสฟลทติกคอนกรีตจะเปนชวงกลาง 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร พรอมกับมีไหลทางคอนกรีตเชนกัน  งบประมาณใน 
การกอสรางผิวจราจรถนนสุวรรณฉวี  ประมาณ  2,700,000  บาท   
งบประมาณในการกอสรางไหลทาง  ประมาณ  660,000  บาท  สรุปวา 
โครงการนี้ถาสมบูรณทั้งหมดก็จะมีถนนกวาง 6 เมตร  ตลอดสายครับผม 

นายศิวกร  สิทธิวีระกุล   ขอเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการถนนสุวรรณฉวี  ชวงหัวทายจะเปน
รองนายกเทศมนตรี  การเสริมไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กท้ัง 2 ขางทาง  ลักษณะการเสริมไหลทาง 

จะเสมอกับผิวถนนแอสฟลทเดมิ  ในอนาคตหากผิวจราจรหัวทายถนนเกิดการ 
ชํารุดเราก็จะทาํการปรับปรุงผิวจราจรใหมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนเสน 
นี้ก็จะเปนผิวจราจรแอสฟลทท้ังหมด  และมีความกวาง  6  เมตร ตลอดเสน 
ครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล  ไมทราบทางกองชางทําแบบเสร็จเรียบรอยหรือยังครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายสันติ  มรกต    แบบเสร็จเรียบรอยแลว   เหลือทําการทบทวนราคา  ตรวจสอบอีก
ผูอํานวยการกองชาง  ครั้งครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -   ขอสอบถามเรื่องตาขายกันนกที่ตลาดสด 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายประทีป  กุลสาํนัก   -  ตอนนี้อยูระหวางการออกแบบ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ของการบูรณาการตลาดสด  โดยการวางรางระบายน้ําและทําทางขึ้นใหผูพิการ   

และที่ลางผักลางมือ  เลยตองขอเวลาในการดําเนนิการ  กองสาธารณสุขได
ประสานกับกองชางแลวคงไมนานครับ  

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเตมิหรือไม   

ประธานสภาเทศบาล   

นายเฉลิม  อินทรกลาง   -   อยากสอบถามเรื่องไฟสองสวางตอจาก  บานนายอึ่ง  ไมทราบวา 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  โครงการไดรับการพิจารณาหรือยังครับ  
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นายดวงจันทร  ผาสุข   -   ขออนุญาตชี้แจงครับ  เนื่องจากโครงการน้ีตองขอใหการไฟฟาสวน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ภูมิภาคมาดําเนินการให  ซึ่งจําเปนตองมีในแผนพัฒนาเทศบาล  กอนหนานี้ 

กองชาง  ทานปลัด  และผม  ไดออกไปสํารวจเบื้องตนแลว  อันดับแรกตองมี
การประชาคมในระดับหมูบานกอน  ซึ่งทานนายกไดมีนโยบายใหออก
ประชาคมในชวงปลายเดือนนี้  ในการประชาคมครั้งน้ีก็ขอใหเสนอโครงการนี้
เพื่อขอนําเขาแผน  จากนั้นก็จะนําเขาการประชาคมระดับตําบลประมาณชวง
กลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคม  เมื่อผานการประชาคมระดับตําบลก็จะเปน
การเพิ่มเติมแผน  ซึ่งการดําเนนิการตามขั้นตอนนี้จะรวมถึงโครงการถนน
เทศบาล 5  และถนนสุวรรณฉวีดวย  เพื่อใหการดําเนินการเสร็จสิ้นในคราว
เดียวกัน  สําหรับเรื่องไฟฟาสองสวาง  และไฟฟาแรงต่าํในสวนของไฟฟาสอง
สวาง  กองชางไดทําการสาํรวจแลว  ระยะทางประมาณ  300  เมตร  บริเวณ
นั้นเดิมเปนทางหลวงชนบทไดดําเนินการไว  บรเิวณที่ยังไมมีไฟสองสวางเปนท่ี
วางเปลา  ไมมีบานคน  อาจจะมีความเสียงอันตรายอยูบาง  ซึ่งเคยสอบถามไป
ทางการไฟฟา  กรณีไมบานคนมักจะไมดําเนินการให  เวนแตทางหลวงชนบท
จะดําเนินการให  สวนไฟฟาแรงตํ่าไดดาํเนินการแนนอนครับ  เมื่อเพิ่มเตมิแผน
แลวก็ทําเรื่องอุดหนุนงบประมาณใหไฟฟามาดําเนินการ  สําหรับไฟฟาสอง
สวางหากไมไดจริง ๆ ก็สามารถติดตั้งไฟโซลารเซลไดครับ   

นายเฉลิม  อินทรกลาง   -   หากติดตั้งไฟโซลารเซลหากชาวบานตองการจะไปสรางบานอยูที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  อาศัยบริเวณน้ัน ในการกอสรางตองใชไฟฟา  ดังน้ันหากเปนไฟฟาแรงต่ํา 

ชาวบานจะไดประโยชนมากกวา  จึงอยากขอใหดําเนินการขยายเขตไฟฟา            
แรงต่ํา  

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม  ตอนนี้ทางกองชางไดทําหนังสือขอความ
ปลัดเทศบาล   อนุเคราะหไปยังการไฟฟาใหมาดําเนินการสาํรวจและประมาณราคาการขยาย 

เขตไฟฟาบานดอนมวง  ทําหนังสือไปตั้งแตวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2565   
สงหนังสือไปเรียบรอยแลวคะ 

นางสาวธนาทร  มีกลาง   -  ขอสอบถามเรื่องถนนเทศบาล 5 ชุมชนโนนดินทราย  ดาํเนินการ
สมาชิกสภาเทศบาล  ถึงขั้นตอนไหนแลว  และจะไดดําเนินการเมื่อไรคะ 

นายดวงจันทร  ผาสุข   -  ขออนุญาตนําเรียนทานสมาชิกสภา  กอนหนานี้ไดมีการประชาคม  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งทางชุมชนไดขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากการวางทอระบายน้าํ  เปนขยาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความกวางประมาณ  1.50 เมตร  ซึ่งไดมีการ
ประมาณราคาไปแลวงบประมาณในการกอสราง  430,000  บาท  แตพอจะ
นําเขาการประชาคมระดับตาํบลเพื่อเพิ่มเติมแผน  ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบกระทรวงการคลังในเรื่องของเปอรเซ็นเงินกู  ซึ่งไปกระทบกับคา 
Facter ที่ทางกองชางใชในการคํานวณราคากอสรางทําใหมูลคาการกอสราง
เปลี่ยนไป  หากยังใชราคากลางเดิมในการเพิ่มเติมแผน  เมื่อจะดําเนินการ
กอสรางจะไมไดผูรับจางเพราะมูลคางานกอสรางเปลี่ยนแปลงไปมาก  ซึ่งทาง
กองชางไดประมาณราคามาใหมอยูที่  490,000  บาท  ดังนี้  เพื่อใหการ
ดําเนินการมีความถูกตอง  จึงตองทําการตรวจสอบราคากลางใหมนาํเขา
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ประชาคมระดับตําบล  เพิ่มเติมแผน  แลวคอยดําเนินการประกาศหาผูรับจาง
ตอไปครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเตมิหรือไม   

ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวลาน  อัครบุญญานน  -  ขอกลองวงจรปด  ติดตั้งในเขต 2 ดวยคะ  เพราะมีจุดเสีย่ง            
สมาชิกสภาเทศบาล  หลายจุด  เขต 1 ไดติดตั้งแลวอยากใหเขต 2 ไดมกีลองวงจรปดดวยคะ  

เพราะเหตุอันตรายมีไดทุกจุด 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   -  ใหเสนอเขาที่ประชุมประชาคม  เพื่อจะไดออกสํารวจและเพิ่มเติม  
นายกเทศมนตรี   แผน  การติดตั้งกลองวงจรปด  ตองเปนจุดที่มีสัญญาณอินเตอรเน็ต  มีไวไฟ  
    จะติดตั้งจุดไหนตองเดินสายระยะเทาไร  แตปจจุบันมีหลายบรษิัทที่ติดตั้งโดย 

ไมตองมีเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต  แตไมรูคณุสมบัติจะดมีากเพียงใด       
ก็ตองขอศึกษารายละเอียดดูกอน  สําหรับการติดต้ังในเขต 1 ก็ยังไม 
ครบทกุจุดเพราะงบประมาณมีไมเพียงพอคะ  

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   

ประธานสภาเทศบาล   

นายววิัฒน  ทรัพยกลาง   -  ขอปรึกษา  ถนนนิพนธดาํรไิหลทางไมเต็มมีชวงหางจากฟุตบาท 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  อยากใหเสริมผิวไหลทางเสมอกับผิวถนนครับ  และ 

ตะแกรงทอระบายน้าํชํารุดผพุังหลายจุด 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ถนนเสนนี้ทางหลวงเปนผูมาดําเนินการทําให  หากเทศบาลจะ 

ประธานสภาเทศบาล  ดําเนินการเพิ่มเติมสามารถดําเนินการไดหรือไม ใหกองชางดําเนินการประสาน 

ไปยังทางหลวง  และใหไปสํารวจระยะทางตลอดเสนต้ังแตหนาวัดมะคา 

และตรวจสอบตะแกรงทอระบายน้าํที่ชาํรุดดวย  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

หรือไม 

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -  สอบถามเร่ืองการวางทอถนนอยูเจริญคะ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายดวงจันทร  ผาสุข   -  กรณีทอระบายน้ําถนนอยูเจริญ  เปนโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน บัญญัติปงบประมาณ 2566  ตามแผนเดมิเปนการวางทอตลอดเสน   

งบประมาณเจ็ดแสนกวาบาท  แตกองชางไดไปสํารวจอีกครั้ง  และ 
ปรึกษาหารอืกันวาจะทําแคครึ่งเดยีวไมทําตลอดเสนทําเฉพาะจุดที่มีน้ําทวมขัง 
บริเวณสามแยก  ออกมาเชื่อมตอกับถนนมุงสวัสดิ์  จุดท่ีเปนเนินหลังเตาไม 
จําเปนตองวางทอเพราะจะทาํใหผิวจราจรหนา  จากการออกแบบทอเดิมเปน 
ทอ  30 เซนติเมตร  ทางผูอํานวยการกองชางจะทําการออกแบบใหมใชทอ   
40  เซนติเมตร  งบประมาณจะลดลงเหลือประมาณสามแสนกวาบาทครบั 



18 
 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ทุกทานพอจะเขาใจแลวนะครับ  มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถาม  

ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม    

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -  ขอสอบถามเรื่องสองพี่นองท่ีพักอาศัยอยูที่อาคารศูนยฝกอาชีพ  
รองประธานสภาเทศบาล  ตอนนี้เห็นวามีการดื่มสุรา 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด  ชี้แจงเรื่องนี้ใหที่ประชุมทราบครับ 

ประธานสภาเทศบาล    

นางวิภา  ชัยเฉลียว   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตร ี 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คณะผูบริหาร  เนื่องจากเรามีนโยบายวาในชางเชา  ทานรองสมพิศจะนํา 

อาหารเชาและอาหารกลางวันไปใหสองพี่นอง  และในมื้อเย็นจะเปนดิฉันเปน
คนรับผิดชอบนําไปสงให  เนื่องจากอยูนานเขาจึงรูสึกอึดอัด  เราจึงมีนโยบาย
วาจะเปดหองใหเขาไดออกมานั่งขางนอกบางเปนชวงเวลา  เมื่อวันเสารที่ผาน
มาไดรับรายงานวาทั้งสองคนไดไปรวมดื่มสุรา  จึงใหเจาหนาที่ไปสอบถามเขา
ยืนยันวาไมไดดื่มเพียงแตไปนั่งคยุเฉย ๆ วันอาทิตยจึงไมไดเปดหองใหออกมา
ขางนอก  และจะไดไปตรวจสอบอีกครั้งคะ 

นางสมพิศ  จงจิตรกลาง   -  ขอเพิ่มเติมจากหัวหนาวิภา  ทางเทศบาลพยายามดูแลอยางเต็มท่ี
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปลอยใหออกมานั่งขางนอกบางเพื่อใหเขาไดผอนคลาย คลายเครียดเพราะ 

การกักบริเวณอาจทําใหเขาเครียดและอาจจะกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา  
จึงอยากจะขอความรวมมือจากทุกทานชวยสอดสองดูแลดวยนะคะถาเกิดพบ
ปญหาขอใหแจงเขาไปที่สํานักงานไดคะ ขอบคุณคะ 

นายววิัฒน  ทรัพยกลาง   -  ขอสอบถามเรื่องการตดิตอประสานไปทางบานเมตตา  ตอนนี้เรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล  ไดดําเนินการถึงไหนแลวครบั 

นางวิภา  ชัยเฉลียว   -  เรียนที่ประชุมคะ  เดือนที่แลวดิฉันไดไปรับยาแทนสองพี่นอง  ซึ่ง  
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เจาหนาท่ีดานสุขภาพจิต  ของโรงพยาบาลโนนสูง  ก็ยังใหคําตอบไมไดวาทาง 

เจาหนาท่ีที่ไดมีการประสานงานไวจะออกมาประเมินตรวจสอบเบื้องตนได 
ในชวงไหน  เขาก็ฝากใหทางเทศบาลดูแลไปกอน  หากสองพี่นองเกิดการ 
อาละวาด ยากตอการควบคุมดูแลใหเทศบาลดําเนินการพาสองพี่นองไปที่ 
โรงพยาบาลจิตเวชไดเลย  แตเจาหนาท่ีจะเขามาตรวจสอบไดตอนไหนก็ยังให 
คําตอบไมไดคะ  อีกหนึ่งเดือนครึ่งก็นัดใหพาสองพี่นองไปตรวจอีกครั้งคะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   

ประธานสภาเทศบาล    

 
นางสงเสริม  จันทรเรือง   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสงเสริม  จันทรเรือง  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ขอสอบถามวาทางบานโนนดินทราย หมู 2 ไดมา 

ติดตอทาง ผอ.ชาง  ใหไปดูท่ีวัดเพ่ือทําแบบแปลนสรางศาลาการเปรียญหรือยัง  
ถายังไมไดมีการติดตอ  ดิฉันขอความอนุเคราะหทาน ผอ.ชาง  ชวยไปสาํรวจ
และชวยดูแบบแปลนใหดวยคะ 
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   มอบผูอํานวยการกองชางออกไปชวยตรวจสอบครับ   เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ทานธนาทรครับ  

นางสาวธนาทร  มีกลาง   -  ชวงนี้ยุงเยอะมากคะ  อยากใหทางเทศบาลออกไปพนยาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายประทีป  กุลสาํนัก   -  ชวงน้ียุงเยอะเปนเรื่องปกติครบัเพราะฝนตกหนัก  เมื่อฝนตกสัก  
สมาชิกสภาเทศบาล  สิบวันยุงก็เปนตัวแลวครบั  แตจะใหออกไปพนหมอกควันเลยคงไมได  เดี๋ยว  

สตง.จะเรียกเงนิคนื  การจะพนหมอกควันไดก็ตอเมื่อมีผูปวยหรือมีเหตุท่ีตอง
พน เชน ผูปวยจากที่อ่ืนมาในพื้นที่  หรือมีผูปวยสักหนึ่งราย ก็พนไดครับ  แต
ถากรณนีี้ไปพนเลยไมไดหนวยตรวจสอบจะเรียกเงนิคนืไดครับ  ขอบคุณครบั 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ทานสมาชิกพอจะเขาใจแลวนะครับ  มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -  สอบถามเร่ืองเสียงไรสายคะ  ตอนนี้ใชงานไดกี่จุด  เสียกีจุ่ด  และ 
รองประธานสภาเทศบาล  ตอนนี้ไดดําเนินการอะไรไปบางแลว 

นางวิภา  ชัยเฉลียว   -  เรียนที่ประชุมคะ  ปจจุบันเสียงไรสายมี 12 จุด ใชงานได 6 จุด  
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เสีย 6 จุด  สาํหรับจุดที่เสียคือ หนาบานนายเหลือ  สี่แยกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

หนาบานทานนายก  หนาบานนางบวย  หนาบานนายกิมหลิ่ม  หนาบานผูชวย 
มานพ  กอนปดงบประมาณรายจายประจําป 2565 ทานนายก และทานปลัด  
มีนโยบายวาจะดําเนินการซอมเสียงไรสาย  แตจากการไดปรึกษาหารือกันแลว 
การจะดาํเนนิการซอมเสียงไรสายครั้งนี้จะมีการจัดซื้ออุปกรณมาเพิ่มและมีการ 
เปลี่ยนอุปกรณ  ซึ่งจะดําเนินการไดตองมีโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลกอน   
ทําใหในปงบประมาณที่แลวไมสามารถดาํเนินการได  จึงจะนํามาดาํเนินการใน 
ปงบประมาณ 2566   

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -  ขอสอบถามเพิ่มเติมคะ  6 จุดที่เหลือที่สามารถใชประชาสัมพันธได 
รองประธานสภาเทศบาล  หรือไม  ถาใชไดอยากใหมีการประชาสัมพันธ เชน ภาวะฉกุเฉิน น้ําไมไหล   

หรือมีเหตุท่ีจะตองตัดน้ํา  ใหประกาศใหทราบดวย 

นางวิภา  ชัยเฉลียว   -  เสียงไรสาย 6 จุด สามารถใชงานไดคะ  ดวยจากเหตุท่ีมีงาน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล การกอสรางปรับปรุงทางข้ึนลงหนาสํานักงาน  ทาํใหน้ําประปาไมไหลชาวบาน 

ไมไดรับทราบขอมูล  ทานปลดัจึงใหนโยบายวาถาเกิดกรณีนํ้าไมไหล หรือ 
ไฟดับ ใหประสานงานตนเรื่อง  เชน  น้ําไมไหล  ประสานกับกองชาง  ให 
เจาหนาท่ีกองชางแจงโดยตรงที่ดิฉัน และนองแอม กับนองอีฟ เพื่อจะได 
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ  ในสวนบริเวณที่เสียงไรสายใชไมไดก็ 
จะนํารถโมบายออกเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธคะ    

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล   
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นางสาวลาน  อัครบุญญานนท    -  อยากใหไปตัดก่ิงไมบริเวณทางเลี้ยวไปบานโนนดินทรายเนื่องจาก 

สมาชิกสภาเทศบาล  ก่ิงไมบังแสงสวางจากโคมไฟสาธารณะ  บริเวณบานนางตะเภาหนุนจุดที่ติดตั้ง 

ไฟโคมใหมลาสุด 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ใหกองชางออกไปตรวจสอบครับ มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกครับ 

 
นางธนาพร  ศิริโภคานนท   -  มีเรื่องจะแจงใหทราบ 3 เรื่องดวยกันคะ  เรื่องแรก  ทาน สวป. ได
นายกเทศมนตรี   แจงเรื่องการตากขาวเปลือก  มีเหตุการณเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีหมูบานอ่ืน  ทานจึง 

ฝากเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ของเราวามีคนขโมยขาวเปลือก  โดยใชรถ
มอเตอรไซดและมีถุงปุยมาเพือ่ใสขาวที่ชาวบานตากไว  มักจะมาคนเดียว
เจาของขางถาไมสังเกตก็จะไมรูวาขาวหาย  ก็ขอใหแวะเวียนมาดูขาวที่ตากไว
บอย ๆ ใหชวยกันสอดสองดูแล 

     เรื่องที่ 2  การจัดงานวันขึ้นปใหม  ในป 2567  เทศบาลจะจัดงาน 
เนื่องจากเปนโครงการที่เคยทําทุกป  แตไดเวนหายไปในชวงการระบาดของ 
โควิด  โดยเราจะจัดงานตามมาตรการเฝาระวังใหสวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลา  กิจกรรมก็จะมีการถวายภัตตาหารเชา  ขอใหทานสมาชิกสภา
เตรียมอาหารคาวหวานมาถวายพระ  และใสบาตรขาวสารอาหารแหงบริเวณ
ลานอเนกประสงค  และมีพิธีสงฆเพื่อรับพรในวันปใหมคะ 

     เรื่องที่ 3  การจัดงานวันเด็กแหงชาตุ  ซึ่งเปนวันเสารที่สองของเดือน 
มกราคม  ตรงกับวันที่ 14 มกราคม  2566  เทศบาลจะดําเนินการจัดงานจึง
แจงไวลวงหนา  เพื่อใหเด็กไดเตรยีมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันงาน  และ
เนื่องจากเปนวันเสารจึงไมมีการจัดอาหารกลางวันใหเด็ก  จึงจะขอความ
รวมมือจากทุกทานรวมดวยชวยกันนําของกิน  ของแจกตาง ๆ มาเพื่อใหเด็กใน
วันงาน  โครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมตางๆ ของเด็ก ๆ ก็ตองมีของรางวัลมอบให  
จึงอยากใหทกุทานรวมดวยชวยกัน  สําหรับรายละเอียดก็จะไดคุยกันอีกครั้งคะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีสมาชิกฯทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประทีป  กุลสาํนัก   -   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ขออนุญาตแจงนโยบายจาก 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีนโยบายใหเทศบาลดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา 

ขยะอินทรียและขยะเปยกในครัวเรือน  ซึ่งตอนนี้กองสาธารณสุขฯ  ได
ดําเนินการจัดทําแผนพับและมีการประชุมชี้แจงใหคณะกรรมการ และ อสม.  
ไดรับทราบกันหมดแลว  ก็จะเหลือทานสมาชิกสภาเทศบาลที่ยังไมไดรับทราบ  
การจัดทําขยะอินทรีย  ทานสรุพงษ  จุงเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให
เปนนโยบายในทองถ่ินทุกทองถ่ิน  ใหรวมกันจัดทําขยะอินทรียขึ้นโดยมี
ลักษณะเปนถังมีฝาปด  เจาะกนถัง  และมีไมพาย  ซ่ึงจะมีการประเมินแตละ
ทองถ่ิน  ตอนน้ีเราไดหมูบานที่เปนตนแบบแลว  คือ  ชุมชนบานดอนมวง  
และชุมชนบานโกรก  ที่จะเปนชุมชนตนแบบ  สวนทางคณะกรรมการ และ  
อสม. ไดดําเนินการไปแลวสวนหนึ่ง  รอการประชุมอีกครั้งหนึ่ง  จึงขอความ 
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